

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ประกาศ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เน้นย้ำต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ โดย นายสิริศักดิ์ นามผา นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานหัวหน้าส่วนทุกกองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัด โดยยึดหลักในการปฏิบัติงานว่าจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามนโยบาย No gift policy และหากมีผู้พบเห็นหรือรับทราบข้อมูลว่ามีการรับของขวัญ ของกำนัล ขอให้แจ้งมายังช่องทางร้องเรียนที่หน้าเว็บไซต์ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่ง เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ "ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)" นั้น

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสูงสุดขององค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระ เทศกาลและโอกาสพิเศษ ต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และ ประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติ ตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗


(ลงชื่อ) นายสิริศักดิ์ นามผา
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ

N 
Gift Policy

